

# แห่ชื่นชม 'น้ำตาล' เชิดชู 'ร.9' บนเวทีนางงามโลก

ภูมิใจเข้ารอบลึกเกินสุดท้าย  
ขอบคุณคนไทยไหวท-เชียร์  
'ทูลกระหม่อมฯ' ให้กำลังใจ  
ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

รูปเล่มทั้งประเทศ  
'น้องน้ำตาล' ตัวแทน  
สาวไทยทำหน้าที่ได้  
ดีที่สุดแล้ว แม้จะไป  
ไม่ถึงมงกุฏนางงาม  
จักรวาล □ อ่านต่อหน้า 11



● น้ำตาล □ ต่อจากหน้า 1  
แต่ก็ทะเลาะรอบ 6 คนในรอบ 28 ปี เวที  
ประกวดมิสยูนิเวิร์ส ด้านเจ้าตัวฝากขอบคุณ  
ชาวไทยที่ร่วมเชียร์ ไหวทให้กำลังใจสิ้นหลาม  
เปิดใจปลายปลื้มอย่างสิ้นพันที่ได้พุดถึงพระ  
ราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 บนเวทีโลก  
ในรอบสามภษาณ์ ทันทีที่ลงจากเวทีก็เฝ้า  
สวมกอดแม่ พ่อ และข่าที่บินไปลุ้น ด้านเพื่อน

◁ กำลังใจ - 'น้ำตาล' มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์  
ถ่ายรูปกับพ่อแม่และย่าที่มาให้กำลังใจถึงขอบ  
เวที ภายหลังสร้างผลงานประทับใจคนไทยผ่าน  
เข้าถึงรอบ 6 คนสุดท้าย การประกวดมิสยูนิเวิร์ส  
2016 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9561

หน้า: 1(ซ้าย), 11

Col.Inch: 197.04 Ad Value: 305,412

PRValue (x3): 916,236

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แท้ซิ่นซม'น้ำตาล'เซตชู'ร.9'บนเวทีนางงามโลกภูมิใจเข้ารอบลึก6คนสุดท้ายขอบคุณคนไทย...



นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดห้องประชุมคณะเชียร์ลัน ซิ่นซมทำดีที่สุดแล้ว ขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯก็ทรงโพสต์คลั่งอินสตาแกรมขอบคุณน้ำตาล ระบุทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ส่วนบิกคูก็ปลื้มด้วย เผยติดตามและให้กำลังใจมาตลอด

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ทีมอลล์ ออฟ เอเชีย อารีน่า กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ การประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 รอบตัดสิน เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยน้ำตาล น.ส.ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มีสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 เข้าร่วมชิงมงกุฎกับสาวงามรวม 86 ประเทศ ซึ่งน้ำตาล ได้รับความสนใจและเป็นตัวเต็งคว้ามงกุฎ ดิโพลในอันดับ 1 ใน 3 และ 1 ใน 5 ก่อนหน้านี้ ขณะที่ในการประกวดรอบพรีลิมินารีเมื่อวันที่ 26 ม.ค. น้ำตาลได้รับเสียงเชียร์ลันหลามทั้งจากชุดว่ายน้ำ ชุดราตรี และชุดประจำชาติ “จีเวล ออฟ ไทยแลนด์” อันวิจิตรงดงาม

ทั้งนี้ ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 รอบตัดสิน จากเดิมกำหนดการเข้ารอบเป็นระบบ 12-9-6-3-1 โดยการคัดเลือกในแต่ละรอบ นอกจากจะใช้คะแนนจากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ผู้ชมทางบ้านจะมีส่วนคัดเลือกด้วยการโหวตแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอขณะถ่ายทอดสด ขณะที่ในช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. กองประกวดมิสยูนิเวิร์สแจ้งประกาศคัด

รอบแรกจาก 12 คน เพิ่มเป็น 13 คน โดย 12 คนมาจากคณะกรรมการ อีก 1 คนมาจากผลโหวตสูงสุด

การประกวดในรอบตัดสิน ผู้ทำหน้าที่พิธีกรได้แก่นายสตีฟ ฮาย์วีย์ ผู้เคยสร้างประวัติศาสตร์โลกตะลึงด้วยการประกาศชื่อนางงามผู้ครองมงกุฎผิวดำจากมิสฟิลิปปินส์ เป็นมิสโคลัมเบียเมื่อปีที่แล้ว ในครั้งนี้นายสตีฟทำหน้าที่ด้วยความรัดกุม หลังสาวงามทั้ง 86ชาติออกมานำเสนอตัวเป็นการประกาศสาวงามเข้ารอบ 13 คน ได้แก่ สาวงามจากประเทศเฮติ โคลัมเบีย ฝรั่งเศส เกนยา ฟิลิปปินส์ แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา บราซิล อินโดนีเซีย ปานามา เปรู และทันทีที่พิธีกรประกาศชื่อน้ำตาล น.ส.ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มีสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เป็นคนสุดท้ายคนไทยก็ได้ยกกันทั้งประเทศ ก่อนที่สาวงามทั้ง 13 คนจะออกมาปรากฏตัวอวดสัดส่วนในชุดว่ายน้ำ เพื่อคัดเข้ารอบ 9 คน

ปรากฏว่าคนไทยดีใจกันอีกครั้งเมื่อน้ำตาล ดิโพลอันดับ 1 ใน 9 ร่วมกับสาวงามจากเฮติ โคลัมเบีย ฝรั่งเศส เกนยา ฟิลิปปินส์ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา โดยสาวงามทั้งหมดออกมาอวดโฉมอีกครั้งในชุดราตรี ซึ่งน้ำตาลสวมชุดราตรียาวผ้าไหมเนื้อเคลป์สีดำปักทั้งตัว ผลงานการออกแบบและตัดเย็บโดยอาชวา ก่อนที่พิธีกรจะประกาศสาวงามผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายเข้าสู่รอบตอบคำถาม โดยน้ำตาล

☆ ยูนิเวิร์ส - 'น้ำตาล'น.ส.ชลิตา ส่วนเสน่ห์ โชว์หุ่นในชุดว่ายน้ำ ระหว่างเข้ารอบ 9 คนสุดท้ายการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.

เป็น 1 ใน 6 สาวงามร่วมกับสาวงามจากประเทศเฮติ โคลัมเบีย ฝรั่งเศส เกนยา และฟิลิปปินส์

ในรอบตอบคำถาม น้ำตาลได้คำถามที่ว่าผู้นำโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันคนไหนที่ชื่นชมมากที่สุด สาวน้ำตาลตอบว่า “ในหลวงของฉินฉินคะ ตั้งแต่ฉินฉินเกิดมาก็เห็นท่านทำงานหนักมาตลอด ไม่เคยบ่นแม้แต่น้อย และท่านก็เปรียบเสมือนพ่อของทุกคนในประเทศไทยคะ” ซึ่งเรียกเสียงปรบมือจากกองเชียร์

จากนั้น พิธีกรประกาศชื่อสาวงามเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ สาวงามจากโคลัมเบีย เฮติ และฝรั่งเศส แม้น้ำตาลจะไม่เข้ารอบสุดท้ายนี้ แต่ถือว่าสร้างผลงานได้ดีเยี่ยมในรอบ 28 ปี โดยการทะลุเข้าถึงรอบ 6 คนสุดท้าย และได้ตอบคำถามในเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี นับตั้งแต่ปี ุภรัชทิพย์ นาคหิรัญกนก คว้ามงกุฎนางงามจักรวาลให้ประเทศไทย

เป็นคนที่สองในปี 2531 ต่อจากปึก อภัสรา หงสกุล ซึ่งคว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลมาครองในปี พ.ศ.2508

ต่อมาสถิติ ฮาร์วีย์ ประกาศรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ได้แก่นางงามจากประเทศเมียนมา ที่มาในชุดหุ่นกระบอกโดยต้องแบกฉากหลังซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 40 ก.ก.

จากนั้นเป็นรอบตอบคำถาม สาวงามทั้ง 3 ตอบคำถามเดียวกันทั้งหมดที่ว่าในชีวิตเคยล้มเหลวอะไรมาบ้าง และได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากความผิดพลาดดังกล่าวอย่างไร ก่อนจะประกาศผลรอบสุดท้าย เริ่มจากตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.อันเดรีย โทวาร์ สาวงามจากโคลัมเบีย

ก่อนที่นาที่ระทึกใจจะมาถึง เกิดบรรยากาศตื่นเต้นความตึงเครียดเล็กน้อย โดยก่อนที่พิธีกรตีฟ ฮาร์วีย์ จะประกาศชื่อนางงาม น.ส.ปีอา อะลอนโซ วูร์ชบาด สาวงามชาวฟิลิปปินส์ มิสยูนิเวิร์สประจำปี 2015 เดินเข้ามาสะกดใจพร้อมมอบแว่นสายตาให้นายตีฟ เพื่อให้แน่ใจว่าครั้งนี้จะอ่านชื่อไม่ผิด ซึ่งนายตีฟปรับมาและสวมแว่นตาก่อนจะประกาศชื่อนางงามผู้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2016 ได้แก่ น.ส.อีริส มิตตองนาร์ สาวหน้าหวานร่างเล็กจากประเทศฝรั่งเศส วัย 24 ปี มีน.ส.ราเชล เบลิสซิชร์ ประเทศเฮติ ครองตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง ส่วนมิสโคลัมเบียได้รองอันดับสอง นอกจากนี้ เว็บไซต์วิกิพีเดียยังระบุเพิ่มเติมว่า นื่อน้ำตาลได้คะแนนรองลงมาเป็นรองอันดับ 3 มิสฟิลิปปินส์เป็นรองอันดับ 4 และมิสเคนยาเป็นรองอันดับ 5

ในการตอบคำถามรอบสุดท้าย น.ส.อีริสตอบว่า “ดิฉันเคยล้มเหลวหลายครั้ง แต่ครั้งแรกสุดคือการคัดเลือกตัว เพราะไม่มีชื่อของฉันอยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วม แต่วันรุ่งขึ้นก็กลับพบว่าได้รับเลือก ดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง หากมีความมุ่งมั่นและพยายามต่อไป ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในที่สุด และถึงวันนี้จะไม่ชนะการประกวด ดิฉันก็ยังรู้สึกภูมิใจอยู่ที่นี่ที่ได้เป็น 3 คนสุดท้าย”

สำหรับน.ส.อีริส มิตตองนาร์ มิสยูนิเวิร์สคนที่ 65 เป็นสาวงามชาวฝรั่งเศสคนที่ 2 ในรอบ 63 ปีที่ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์ส หลังจากคริสเตียน มาเทล คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลในปี 1953 และยังเป็นผู้เข้าประกวดจากยุโรปคนแรกในรอบ 26 ปีที่คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส โดยอีริสเกิดและเติบโตที่เมืองลิลทางตอนเหนือของฝรั่งเศส กำลังศึกษา

คณะทันตแพทยชั้นปีที่ 5 ชอบออกกำลังกาย รักการท่องเที่ยว ทำอาหาร และเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม

หลังการประกวดเสร็จสิ้น น้ำตาล ซลิตา ได้ตกทายกับแฟนคลับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ที่มารอบพบให้กำลังใจ พร้อมขอถ่ายรูปที่โรงแรมที่พัก ก่อนจะได้พบและสวมกอดคุณแม่ชฎิกากาญจน์ ส่วนเสน่ห์ พร้อมคุณแม่และคุณแม่ และได้พบกับคุณแม่แดง สุรางค์ เปรมปรีดี ประธานอำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และน.ส.ชัชญาสุ กรรมสุด ผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ทั้งสองต่างสวมกอดน้ำตาลและบอกว่ามีใจในตัวน้ำตาลซึ่งทำดีที่สุดแล้ว

น้ำตาล ซลิตาเปิดใจว่าขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยเชียร์และโหวตตลอดการประกวดวันนี้รู้สึกภูมิใจที่ทำให้คนไทยมีความสุข และสิ่งที่ต้นตุนก็คือมีโอกาสได้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรอบการสัมภาษณ์ 6 คน ตอนนี้ไม่อยากให้การประกวดจบเลย เพราะยังสนุกทุกวัน และคิดถึงเพื่อนๆ ที่มาประกวด “สิ่งที่ทำอยู่หนูไม่ได้ทำในนามชลิตา ส่วนเสน่ห์ แต่หนูมาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และตอนนี้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำ แม้จะแอบเสียดายอยู่บ้าง” น้ำตาลกล่าว ทั้งนี้ น้ำตาล ซลิตาจะเดินทางกลับไทยในวันที่ 31 ม.ค. โดยเที่ยวบิน TG 621 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 15.25 น.

นายพลพัฒน์ อัศวประภา เจ้าของแบรนด์อาชาว่า ผู้ออกแบบชุดราตรียาวให้น้ำตาลสวมใส่ในรอบตัดสิน เปิดเผยว่าน้ำตาลพร้อมใจออกมาได้ดีมาก การประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ในชีวิตของน้ำตาล น้ำตาลไม่ได้มีความซ้ำของมาก่อน ทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีมาก ขนเวทีน้ำตาลโดดเด่นไม่แพ้สาวงามคนอื่นๆ จะเห็นได้ว่ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สก็หลงรักนื่อน้ำตาล เพราะเป็นคนที่ไม่แสดงออกมาจากใจจริงและมีความเป็นธรรมชาติ ก่อนข้างสูง แม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ แต่ น้ำตาลก็เป็นที่รักและชื่นชมอย่างมาก

ด้านนายประเสริฐ เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประกวดนางงาม ให้ความเห็นว่าน้ำตาลทำได้ดีมาก ชื่นชอบตอนที่อวดโฉมชุดว่ายน้ำมากที่สุด เพราะมีความมั่นใจมาก ทำได้ดีและมีความสุขเวลาเดิน ส่วนการตอบคำถามแบบสดๆ ต้องบอกว่าสาวงามจากไทยยังไม่มี ความมั่นใจพอ อาจจะตื่นเต้น สำหรับสาวงามจากฝรั่งเศสที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 2016

ต้องขอชื่นชมว่าเหมาะสม เป็นนางงามที่สวยงามจริง เขาทำได้ดีมาก และเป็นการรอคอยนานถึง 63 ปี ขาวนานมากกว่าประเทศไทยมาก การที่สาวงามจากประเทศไทยได้เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายถือว่าเราทำได้ดีมาก เพราะตั้งแต่ปี ุญ ภรณีพิศ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาลคนที่ 2 ของไทย ได้รับตำแหน่งมา ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สาวงามจากประเทศไทยได้เข้ารอบลึกที่สุดแล้ว

ขณะที่ นายหิรัญกฤษฎ์ ภักทรพิบูลย์กุล ดีไซน์เนอร์ผู้ออกแบบชุดประจำชาติไทย “จีเวลออฟไทยแลนด์” ซึ่งเดินทางไปเชียร์ถึงขอบเวที กล่าวถึงชุดประจำชาติยอดเยี่ยมปีนี้ได้ตกเป็นของสาวงามจากเมียนมาที่มาพร้อมกับชุดเชิดหุ่นละครว่า เป็นการตอบโหล้มมากที่สุด และยังเตรียมการแสดงประกอบชุดบนเวทีด้วย ทำให้เห็นว่าคนทำในปีต่อๆ จะต้องทำชุดที่เห็นแล้วต้องร้องว้าว! ภายใน 5 วินาทีไม่ว่าจะรูปแบบที่แปลก หรือยิ่งใหญ่

วันเดียวกัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวพระองค์ nichax โดยทรงโพสต์พระรูปตกแต่งด้วยรูปวาดมงกุฎและรูปหัวใจ เขียนบนข้อความว่า “มั่งลง” และทรงให้กำลังใจน.ส.ชลิตาหรือน้ำตาลว่า “สวัสดิ์วันชีวา กำลังเชียร์น้ำตาลอยู่ดีๆ เลยสวมมงกุฎให้ตัวเอง! ลืมไป เพราะเป็น #อ้อมรภาชนี อยู่นานจนเคยตัว ละครจบแล้วก็ยังมีมั่งลงอยู่เลย! ถ้าสำหรับน้ำตาล You represented Thailand marvelously, thank you!” แปลว่า “คุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ชอบคุณมาก”

ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดทั้งช่วงเช้า นิสิตต่างทยอยเข้ามาลุ้นและให้กำลังใจน้ำตาลหรือน.ส.ชลิตา ในการประกวดครั้งนี้ โดยเพื่อนๆ ร่วมห้อง รวมถึงเพื่อนๆ ที่มาจากต่างคณะกันทุกชั้นปี ได้ถือธงชาติมาโบกให้กำลังใจ “น้ำตาล” ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย ให้ความมงกุฎมาครองให้ได้ ซึ่งบรรยากาศการประกวดเป็นไปด้วยความคึกคัก เพื่อนๆ นิสิตต่างลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ โดยเฉพาะในรอบ 13 คน กระทั่งเมื่อประกาศผลว่าน้ำตาลผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้าย จนมาถึงรอบ 6 คนสุดท้าย ทุกคนในห้องต่างก็ถูกขึ้นตะโกนส่งเสียงร้องด้วยความดีใจพร้อมโบกธงชาติไทย แม้ล่าสุด นื่อน้ำตาลมาไกลที่สุดในรอบ 6 คนสุดท้าย ไปไม่ถึงมงกุฎ Miss Universe

แต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว

นายธีระพันธ์ เขียวคลี เพื่อนนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาพร้อมเชียร์น้ำตาลบอกว่า ได้ติดตามน้ำตาลในการเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สมาตั้งแต่แรกแล้ว และคอยเป็นกำลังใจให้มาตลอด เช่นเดียวกับวันนี้ที่ตื่นแต่เช้าแต่งตัวมาหาวิทยาลัย เพื่อนำเชียร์ร่วมกับเพื่อนๆ ต่างคณะ ต่างสาขาภายในห้องประชุมของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมสถานที่และจอขนาดยักษ์ไว้เปิดให้เพื่อนนิสิตได้เข้ามาเชียร์กัน สำหรับตนเองรู้สึกดีใจจนพูดไม่ถูกเมื่อประกาศรายชื่อน้ำตาลเป็นคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ 13 คน แม้สุดท้ายผลประกาศออกมาแล้วว่า น้ำตาลทำได้ดีที่สุดเพียงรอบ 6 คนสุดท้าย แต่ก็ดีใจและจะตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ในผลงานอื่นๆ

ด้าน.ศ.วราภรณ์ บุญทัน หรือน้องชมพู เพื่อนน้องน้ำตาล เปิดเผยว่า วันนี้ได้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะเชียร์มาลุ้นเพื่อน และประกาศผลเข้ารอบถึง 6 คนสุดท้ายรู้สึกดีใจและดีใจมากยิ่งขึ้นกว่าคนเข้าประกวดเสียเองซึ่งตนเองและเพื่อนๆ ในห้องรู้สึกดีใจและภูมิใจกับเพื่อนน้ำตาล อยากจะบอกกับเพื่อนว่า น้ำตาลทำได้ดีที่สุดแล้ว และเก่งมาก ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบ ถึงแม้ว่าไม่ผ่านเข้ารอบ 3 คนก็ไม่เสียใจ เพราะเพื่อนน้ำตาลทำได้ดีที่สุดแล้วที่ได้ก้าวเข้าไปสู่เวทีประกวดได้ และขอบคุณคนไทยทั้งประเทศแทนน้ำตาลด้วย ที่เชียร์และลุ้นมาตลอด และอยากจะบอกกับน้ำตาลอีกครั้งว่า น้ำตาลเก่งมาก

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีนางสาวชลิตาหรือน้องน้ำตาล ตัวแทนสาวไทยที่สามารถ

เข้าถึงรอบ 6 คนสุดท้ายในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 65 ว่า ได้ติดตามการเข้าประกวดมาตั้งแต่ต้น ในฐานะคนไทยที่เดินทางไปประกวดต่างบ้าน ต่างเมือง เท่าที่ติดตามดูกระแสติดตามและเชียร์ มีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคะแนนเสียงจากผู้ให้โหวตให้ ซึ่งในประเทศก็มีการส่งแรงใจไปเชียร์ และโหวตให้ ซึ่งเข้ามาถึงรอบ 6 คนสุดท้าย คนถือว่าไม่ธรรมดา เพราะมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นความสวย มารยาท การตอบคำถาม ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย และหลายๆอย่างก็ยังมีประเด็นอื่นๆ ประกอบด้วย ดังนั้นขอให้ทุกคนภูมิใจ เพราะที่ผ่านมาในการประกวดมิสยูนิเวิร์สการที่คนไทยจะเข้ารอบลึกๆ ในรอบ 6 นั้น น้อยมาก นอกจากที่เราได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส สมัยของนางอภัสรา หงสกุล และนางภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก

“วันนี้ก็ดีใจ และขอให้กำลังใจน้องน้ำตาลต่อไป ผมคิดว่าเขาคงมีโอกาสที่ดีจากที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเจ้าตัวก็บอกมาตลอดว่ามีการพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่น่าภาคภูมิใจคือ น้องน้ำตาล ได้กล่าวบนเวทีโลกเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผมก็รู้สึกดีใจ เวลานั้นเขาพูดถึงจึงขอให้ทุกคนภูมิใจ แม้ว่าไม่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างน้อยเราได้แสดงบทบาทในเวทีโลก เหมือนผมที่ได้ไปพูดให้คนอื่นได้ฟัง ซึ่งผมกล้าที่จะพูดให้ทุกคนฟัง ไม่ว่าเขาจะมองผมอย่างไร แต่จะพูดให้เขาฟังว่าประเทศไทยเป็นอย่างไร ส่วนเขาจะรู้สึกอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ และถ้าวันนี้ให้ความเป็นธรรมกับผม ก็จรรู้ว่ารัฐบาลนี้ทำงานมาพอสมควรจากสิ่งที่ไม่เคยทำหรือสิ่งที่ต้องแก้ไข ผมก็ได้แก่ไปจำนวนมาก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว